

## คุกกี้คืออะไร?

เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานทั่วไปของเว็บไซต์มีอาชีพเกือบทั้งหมด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์เล็กๆ ที่ดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ หน้านี้อธิบายข้อมูลที่พวกเขา รวบรวมวิธีที่เราใช้ และบางครั้งเราจำเป็นต้องเก็บคุกกี้เหล่านี้ไว้ สำหรับข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ดูบทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับเซสชันที่คุกกี้

## เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้ด้วยเหตุผลหลายประการตามรายละเอียดด้านล่าง

ในกรณีส่วนใหญ่ไม่มีตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการปิดใช้งานคุกกี้โดยไม่ต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติที่พวกเขาเพิ่มในเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้คุณตั้งคุกกี้ไว้ทั้งหมดหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการใช้บริการมันหรือไม่

## ปิดการใช้งานคุกกี้

คุณสามารถป้องกันคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ (ดูวิธีใช้เบราว์เซอร์ของคุณเพื่อทำสิ่งนี้)

โปรดทราบว่า การปิดใช้งานคุกกี้จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าชม

การปิดการใช้งานคุกกี้จะส่งผลให้มีการปิดใช้งานฟังก์ชันบางตัวและคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ด้วย ดังนั้นขอแนะนำให้คุณอย่าปิดการใช้งานคุกกี้

## คุกกี้ที่เราตั้งค่าไว้

เมื่อคุณส่งข้อมูลไปยังแบบฟอร์มเช่นที่พบในหน้าติดต่อหรือคุกกี้แบบฟอร์มความคิดเห็นจะถูกตั้งค่าให้จดจำรายละเอียดผู้ใช้ของคุณสำหรับการโต้ตอบในอนาคต

## คุกกี้จากบุคคลที่สาม

- ในบางกรณีเราใช้คุกกี้ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ รายละเอียดส่วนต่อไปนี้เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามที่คุณอาจพบผ่านเว็บไซต์นี้
- กูเกิ้ล อนาลิติกส์: เว็บไซต์นี้ใช้ กูเกิ้ล อนาลิติกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันการวิเคราะห์ที่นำเชื่อถือและแพร่หลายที่สุดบนเว็บเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์และวิธีที่เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณได้อย่างไร คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่นระยะเวลาที่คุณใช้จ่ายในเว็บไซต์และหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมเพื่อให้เราสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของ กูเกิ้ล อนาลิติกส์ โปรดดูหน้าทางการของ กูเกิ้ล อนาลิติกส์
- การตลาด: เนื่องจากเราขายการเป็นสมาชิกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ลงทะเบียนออนไลน์และนี่คือข้อมูลประเภทหนึ่งที่คุกกี้เหล่านี้จะติดตาม นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณเนื่องจากเราสามารถคาดการณ์ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำซึ่งทำให้เราสามารถตรวจสอบต้นทุนการโฆษณาและผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ดีที่สุด

## ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา